

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเช่าซื้อรถยนต์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเช่า ได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้

ขอบเขตเนื้อหา

ศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การตีราคาสินค้า การจัดทำรายงานงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเช่า โดยจะมุ่งเน้นการบัญชีสำหรับกิจการเช่าซื้อรถยนต์ทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ

ขอบเขตประชากร

ประชากรในการศึกษานี้ มี 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการหรือผู้ทำบัญชีของกิจการเช่าซื้อรถยนต์ที่เจ้าของสินค้าเป็นผู้ให้เช่าซื้อเองโดยตรง และบริษัทการเงินที่เป็นผู้ให้เช่า ที่เป็นนิติบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่สามารถทราบจำนวนประชากรทั้งหมดได้ เนื่องจากมีกิจการที่แจ้งวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการไว้แต่อาจจะไม่มีการดำเนินการ

ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง

ในการศึกษานี้ กำหนดขนาดตัวอย่างจำนวน 6 ราย เลือกมาจากกลุ่มของกิจการเช่าซื้อที่เจ้าของสินค้าเป็นผู้ให้เช่าซื้อเองจำนวน 3 ราย และกลุ่มของบริษัทการเงินที่เป็นผู้ให้เช่าซื้อจำนวน 3 รายโดยเลือกตัวอย่างแบบสะดวก

วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษานี้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติทางการบัญชีในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การตีราคาสินค้า การจัดทำรายงานงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเช่า โดยการสัมภาษณ์

เจาะลึกผู้ประกอบการหรือผู้ทำบัญชี สังกัดการปฏิบัติงานของกิจการเช่าซื้อรถยนต์ที่เจ้าของสินค้า เป็นผู้ให้เช่าซื้อเองโดยตรง จำนวน 3 ราย และบริษัทการเงินที่เป็นผู้ให้เช่าซื้ออีกจำนวน 3 ราย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ประกอบการหรือผู้ทำบัญชี ของกิจการเช่าซื้อรถยนต์ที่เจ้าของสินค้าเป็นผู้ให้เช่าซื้อเองโดยตรงและสังกัดการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย และบริษัทการเงินที่เป็นผู้ให้เช่าซื้ออีกจำนวน 3 ราย

2. ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเช่า ที่ได้จัดทำโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และงบการเงินของกิจการผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อผู้ศึกษาได้ข้อมูลที่รวบรวมจากเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จะนำมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ